

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 15-17 ตุลาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต</p> <p>-เสนอข่าว สำนักพระราชวังแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยกำหนดการประจำวันตลอด 100 วัน หรือตามกำหนดไว้ทุกซ์ เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น.-21.00 น. จากนั้นจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัปดาห์ละ 7 วัน) พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปีละ 15 วัน) พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปีละ 50 วัน) และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัปดาห์ละ 100 วัน)</p>
นสพ.ทุกฉบับ (15ต.ค.59)	-เสนอข่าว สำนักพระราชวังออกประกาศ เรื่อง การถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้ 1.พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. โดยได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ด้วย 2.พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท หลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. 3.พระราชทานพระราชานุญาตให้บุคคล คณะบุคคล ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 50 วัน
นสพ.ทุกฉบับ (16 ต.ค.59)	-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. และภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางมายังห้องสี่เหลี่ยม ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อลงนามน้อมเกล้าถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
เดลินิวส์ ข่าวสด (16 ต.ค.59)	-เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สถาบันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้แต่ขอให้ป็นสถานที่ปิดอยู่ในอาคาร ร้านอาหารสามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติเพราะถือเป็นธุรกิจ เพียงอย่าจัดกิจกรรมเอิกเกริกนอกร้าน ส่วนการจัดคอนเสิร์ตต่าง ๆ ของดเบื้องต้น 30 วัน งานแต่ง งานบวชยังสามารถดำเนินการได้ในรูปแบบที่เหมาะสม วันสถาปนาของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เปลี่ยนเป็นการทำบุญแทนกิจกรรมเอิกเกริกในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลไทยในโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีวงรอบอยู่แล้วนั้น สามารถดำเนินการได้
	กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่ศาลากลางแต่ละจังหวัด ในวันที่ 16 ต.ค.นี้ เวลา 10.00 น. และจะบันทึกเทปเพื่อออกเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในเบื้องต้น 12 จังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอ็นบีที จากนั้นจะทยอยดำเนินการจนครบทุกจังหวัด
นสพ.ทุกฉบับ (17 ต.ค.59)	-เสนอข่าว ประชาชนจำนวนมากต่อแถวรอเข้าถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ด้านนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำหน้าที่ถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทั้งนี้ได้รับทราบฯ หน่วยแพทย์ หน่วยสาธารณสุข กู้ชีพกู้ภัย ทุกพื้นที่ทำงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน รวมทั้งชื่นชมนิสิตนักศึกษาที่รวมตัวช่วยกันรักษาความสะอาด เก็บขยะพื้นที่ที่มีประชาชนเดินทางมารวมกันหนาแน่น ถือเป็นจิตสาธารณะที่ดี และฝากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานความปลอดภัย ที่ปฏิบัติงานดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มแข็งในทุกพื้นที่
	พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประชาชนที่ไม่สามารถหาเสื้อดำหรือสีขาวสวมใส่ได้ทุกวัน สามารถแสดงความอาลัยด้วยการติดริบบิ้นสีดำบนหน้าอกเสื้อ หรือแขนเสื้อบริเวณต้นแขนแทน เพราะสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดคือการคิดดี ทำความดี ดำรงตนตามแนวพระราชปณิธานและคำสอนของพระองค์ ซึ่งถือเป็นการแสดงความอาลัยและจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างดีที่สุด
	สำหรับในวันอังคารที่ 18 ต.ค.นี้ จะมีการประชุมกรม.ตามปกติ การบริหารราชการแผ่นดิน การค้า การลงทุนยังเดินต่อไป โดยนายกรัฐมนตรีฝากเน้นย้ำให้ส่วนราชการทราบว่า เราทุกคนเสียใจได้ แต่ต้องไม่ล้มหน้าที่ ส่วนที่มีข่าวลือในโซเชียลเรื่องการสั่งให้ปลดและห้ามประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ยืนยันว่า ไม่มีการสั่งการทั้งในหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งบ้านของประชาชน แต่ต้องเหมาะสมคือฉลองพระองค์เต็มยศ

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (15ต.ค.59)</p>	<p>แสดงความอาลัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. กล่าวภายหลังนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สธ. ร่วมชุดต๋าลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงเป็นผู้นำทางด้านสาธารณสุขอย่างแท้จริง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการสาธารณสุข ทั้งเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรค ได้พระราชทานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ที่เข้าถึงบริการสุขภาพลำบาก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อพระราชทานทุนแก่แพทย์ไปศึกษาต่อในต่างประเทศและกลับมาพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการปราบโรคระบาด และการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรค เช่น โรคเรื้อน โรคโปลิโอ เป็นต้น นับจากนี้ สธ.จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและส่งเสริมให้โรงพยาบาลในสังกัดดำเนินตามหลักปรัชญา ทำให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม และบุคลากรของสถานพยาบาล มีกำลังใจในการดูแลสุขภาพประชาชนให้มากที่สุด</p>
<p>ASTVผู้จัดการออนไลน์ (17 ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เผยผู้ป่วยโรคเรื้อนในไทยลดลงมาก เหลือ 576 ราย พบผู้ป่วยรายใหม่ 188 ราย ซึ่งเป็นผลจากการจัดตั้ง "สถาบันราชประชาสมาสัย" โครงการในพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน</p> <p>เยี่ยมเยียนสุขภาพจิต</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน เดอะเนชั่น บางกอก โพสต์ โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ไทยรัฐ ไทยโพสต์(15ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. เปิดเผยว่า ตามข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ที่ได้สั่งการให้สธ.เตรียมพร้อมหน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้การดูแลประชาชนที่ได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 3 วัน และได้ให้สำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง ตั้งโต๊ะหมู่ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มาใช้บริการร่วมลงนามถวายคำไว้อาลัย และประสานกทม.ตั้งรพ.สนาม-ทีมวิกฤตสุขภาพจิต ทุก 500 เมตร ตลอดเส้นทางเคลื่อนพระบรมศพ พร้อมกันนี้ ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และศูนย์วิกฤตสุขภาพจิตฉุกเฉิน โดยใช้แผน "เปลี่ยนความโศกเศร้าให้เป็นพลัง" คอยติดตามสถานการณ์ทางด้านสุขภาพของประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ</p>
<p>แนวหน้า (17 ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับนพ.สสจ. ผอ.รพ. ทั่วประเทศ ชี้แจงแนวการเฝ้าระวังและดูแลประชาชนในสถานการณ์ช่วงนี้ว่า นายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ.ได้มีความห่วงใยประชาชน ให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมหน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ดูแลประชาชนที่ได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจในเวลาอย่างต่อเนื่องที่ ดังนี้ 1.เปิดศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต และศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในส่วนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน 2.จัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขดูแลสุขภาพกายและใจผู้ที่ได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจตลอด 24 ชั่วโมง ในห้วงเวลาสำคัญ 3 วันนี้ โดยเฝ้าระวังเป็นพิเศษในกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ผู้ที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ เช่น พื้นที่โครงการในพระราชดำริ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจของประชาชน โดยเปลี่ยนความโศกเศร้าให้เป็นพลังในการทำความดี ประชาชนขอคำแนะนำได้ที่สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323</p> <p>3.ให้จัดสถานที่และสมุดลงนามตามรูปแบบประเพณี เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาใช้บริการร่วมถวายความอาลัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวาย ทำบุญตามศาสนา สนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน 4.ให้โรงพยาบาลในสังกัดในกรุงเทพและปริมณฑล ร่วมกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และจุดปฐมพยาบาล เพื่อดูแลประชาชนตลอดเส้นทางเคลื่อนพระบรมศพ</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทุกคนปลดปล่อยความเศร้าโศก แล้วเปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นพลัง ให้กำลังใจกันและกัน ใช้ความรักและความสามัคคีในการเสริมสร้างความเข้มแข็งผ่านการร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินตามพระราชปณิธานและทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ (17 ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน ด้านวิกฤตสุขภาพจิต เปิดเผยว่า มีความกังวลในกลุ่มประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่ถวายงานใกล้ชิด รวมถึงผู้ที่อยู่ในหน่วยงานโครงการพระราชดำริ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิต เนื่องจากเศร้าโศกกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเสี่ยงปานกลาง คือช่วงอายุ 40-</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ มติชน (16 ต.ค.59)</p>	<p>60 ปี และกลุ่มเสี่ยงน้อย คือช่วงอายุต่ำกว่า 40 ปี ที่อาจจะมีผลกระทบต่อด้านจิตใจด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ลูกหลานต้องคอยพูดคุยกับผู้สูงอายุ แต่ไม่ควรปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น และอยากให้ทุกคนร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งบริจาคเลือด บริจาคร่างกาย เป็นต้น โดยพบว่าประชาชน 0.05% ที่คณะแพทย์ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะห้วงเวลาอีก 2 สัปดาห์นับจากนี้ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อด้านจิตใจมาก อาจจะมีผลปรากฏการณ์ความเศร้าเสียใจมากกว่าเดิม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า ยังคงจัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจในช่วงระยะวิกฤติ 72 ชั่วโมงแรก ระหว่างวันที่ 14-16 ต.ค. โดยใน 24 ชั่วโมงแรก ช่วงเคลื่อนขบวนพระบรมศพ ได้ให้บริการประชาชน 43,616 คน ส่วนใหญ่หน้ามีดวิงเวียน ส่วนด้านจิตใจ กรมสุขภาพจิตส่งทีมเยี่ยมเยียนด้านจิตใจ 8 ทีม จากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รพ.ศรีธัญญา สถาบันราชานุกูล และสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ช่วงที่ผ่านมาให้บริการประชาชน 406 คน ส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อย เช่น ภาวะหายใจเร็วและโศกเศร้า ในส่วนภูมิภาคมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการทุกจังหวัด โดยมีทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ 1,105 ทีม ทีมเยี่ยมเยียนด้านจิตใจ 144 ทีม มีผู้ป่วยโรคทางกายเข้ารับบริการ 221 คน</p>
<p>มติชนออนไลน์ (15ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้าที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต เปิดเผยถึงกรณีการเกิดปฏิกิริยาร้องไห้หมู่ เป็นปรากฏการณ์ทางจิตสังคมอย่างหนึ่ง มักมีสาเหตุมาจากการที่คนกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าตัวเองประสบภาวะเดียวกัน วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น ต้องให้แสดงความรู้สึกออกมา การร้องไห้ออกมานั้นถือเป็นเรื่องดี แต่คนรอบข้างต้องสังเกตด้วยว่าจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงหรือไม่ เช่น อาการต้ออกชกหัวตัวเอง หายใจเร็ว หรือชัก เพราะอาจนำไปสู่การควบคุมตัวเองไม่ได้</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า (15ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้าที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต แฉถึงวิธีการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนหลังเหตุการณ์การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ว่า 1.ต้องช่วยให้ประชาชนได้แสดงออกให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านพิธีกรรมของรัฐตลอด 30 วัน เช่น กิจกรรมไว้อาลัย สวดมนต์ จะช่วยให้ลดความทุกข์ใจได้เป็นอย่างดี 2.ต้องส่งเสริมให้ประชาชนสามารถแสดงความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อพระประมุข เช่น การเขียนความรู้สึก การเล่าเรื่องประทับใจ เพราะจะช่วยเยียวยาประชาชนได้มากที่สุด 3.มีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ดีงามต่อพระองค์ เช่น กิจกรรมจิตอาสา หรือการบริจาคต่างๆ เพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดียิ่งขึ้น 4.ช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดที่อาจจะได้รับผลกระทบทางจิตใจสูงได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ที่มีความรู้สึกผูกพันต่อในหลวง กลุ่มเด็กที่อาจจะรู้สึกสับสนต่อปฏิกิริยาของผู้ใหญ่ และกลุ่มผู้ที่มีความเครียดจากปัญหาต่างๆ และ 5.ร่วมกันสืบทอดปณิธานของในหลวง เช่น แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการน้ำ หรือ โครงการพระราชดำริต่างๆ</p> <p>ส่วนสิ่งที่พึงระวังในขณะนี้ ได้แก่ 1.ต้องไม่ปิดกั้นการแสดงออกถึงความรู้สึก อย่าให้รู้สึกสิ้นหวังท่วมท้นจนมองไม่เห็นทางออกของสังคม 2.ไม่แสดงออกความรู้สึกที่จะไปกระตุ้นความขัดแย้งและความเห็นต่างในสังคม และ 3.ไม่หาแพะรับบาปว่าใครเป็นคนผิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (15ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดแพร่ พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่อาจตกอยู่ในภาวะเครียดจากการสูญเสีย จัดตั้งศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต เปลี่ยนความเศร้าโศกให้เป็นพลัง หากประชาชนมีภาวะเครียด ต้องการความช่วยเหลือสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่รพ.แพร่ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่รพ.ชุมชน รพ.สต.ทุกแห่ง และทางสายด่วน 1669</p>
<p>มติชน (16 ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว ศูนย์เอราวัณ กทม. ร่วมกับกรมการแพทย์ จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมในการปฏิบัติการด้านการแพทย์ที่ห้องปฏิบัติการวอร์รูม ชั้น 2 ศูนย์เอราวัณ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา มีผู้รับบริการทางการแพทย์ 753 ราย แยกเป็น เป็นลม 523 ราย ตะคริว 60 ราย อุบัติเหตุ 8 ราย อื่นๆ 162 ราย มีการนำส่งโรงพยาบาล 24 ราย มีการปฐมพยาบาล 42,864 ราย แยกเป็น แยกยาตาม 41,308 ราย ทำแผล 40 ราย ขอบยา 514 ราย อื่นๆ 1,001 ราย</p>
<p>เดลินิวส์ สยามรัฐ (16 ต.ค.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นายสุวัพันธุ์ ตันยวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะมีการจัดเดินที่และจอมอนิเตอร์ชมงานพระราชพิธีรอบสนามหลวง ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่า ได้จัดทีมพยาบาล 4 ชุด คือชุดเดินเท้า ชุดกู้ชีพพื้นฐาน ชุดกู้ชีพขั้นสูง และสุขภาพจิต ประจำจุดต่างๆ อาทิ โรงแรมรัตนโกสินทร์ ข้างกระทรวงกลาโหม ศาลหลักเมืองประตูวิเศษไชยศรี โดยจะมีศูนย์บริการร่วมที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
M2F (17 ต.ค. 59)	<p>-เสนอข่าว จิตวิทยาคลินิกศิริราช และกรมสุขภาพจิต ให้ข้อมูลการดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองและคนรอบข้าง 1. ส่งเสริมให้แสดงอารมณ์เศร้าให้เหมาะสม 2. ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความมีสติ 3. คัดกรองดูแลกลุ่มเสี่ยง 4. พยายามลดบทบาทของ “ตัวชี้นำทางลบ” 5. ลดการรับฟังข่าวสารแบบต่อเนื่อง 6. ในกรณีที่เครียดมาก อาจใช้วิธีทางตามความเชื่อทางศาสนา 7. ผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องดูแลตัวเอง</p>
ผู้จัดการออนไลน์ (15ต.ค.59)	<p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความ พระราชาแห่งการแพทย์และสาธารณสุข ว่า ในอดีตพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล การดูแลด้านสุขภาพอนามัยยังไม่ทั่วถึงครอบคลุม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงให้ความสำคัญกับการสาธารณสุข เพราะการที่ประชาชนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงจะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดี และส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีตามไปด้วย</p>
เดลินิวส์ (16 ต.ค.59)	<p>-เสนอบทความ พระราชูปถัมภ์สาธารณสุขไทย ว่า ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติ เมื่อทรงออกเยี่ยมราษฎรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์ประจำพระองค์ในขบวนเสด็จฯ ทำการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานดูแลประชาชน ตั้งแต่พ.ศ. 2497 เป็นต้นมา และเป็นจุดเริ่มต้นโครงการพระราชดำริทางการแพทย์และการสาธารณสุข</p> <p>ด้านการรักษาและควบคุมการระบาดของโรค ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุข ในการปราบปรามโรคติดต่ออันเป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย อาทิ วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้เลือดออก โปลิโอ โรคเรื้อน และโรคที่เกิดจากการติดเชื้อต่าง ๆ รวมถึงพระราชทานพระราชทรัพย์สำหรับตั้งศูนย์ศึกษาวิจัย เพื่อหาแนวทางป้องกันการระบาดของโรคไข้ในอนาคต ทรงริเริ่มโครงการนำร่องเกลือเสริมไอโอดีนขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยมีพระราชดำริให้สำรวจเส้นทางเกลือในพื้นที่ เพื่อนำสารไอโอดีนลงไปเติม และทรงสนับสนุนการพัฒนาเครื่องผลิตเกลือผสมไอโอดีนของมหาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จนประสบผลสำเร็จ และจากการดำเนินการควบคุมและป้องกันการขาดสารไอโอดีนมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์เพื่อการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเหรียญทองแก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2540 นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ได้รับการถวายรางวัลดังกล่าว และกำหนดให้วันที่ 25 มิ.ย. ของทุกปีเป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ</p>
สยามรัฐ (17 ต.ค. 59)	<p>-เสนอบทความว่า ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เคยกราบบังคมทูลถวายว่า “เคยทรงเหนื่อย ทรงท้อบ้างหรือไม่” ทรงมีพระราชกระแสตอบว่า “ความจริงมันน่าท้อถอยหรือ บางเรื่องมันน่าท้อถอย แต่ว่าฉันท้อไม่ได้ เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกิน เดิมพันของเรานั้นคือบ้าน คือเมือง คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ”</p> <p>พระราชดำริสร้างต้นแสดงถึงความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงให้ความสำคัญกับโครงการทางการแพทย์-สาธารณสุข โดยทรงเห็นว่า “ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง” อาทิ โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน โครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โครงการแพทย์หูคอจมูกและโรคภูมิแพ้พระราชทาน โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางน้ำพระราชทาน โครงการนมฟลูออไรด์ โครงการเกลือเสริมไอโอดีน พระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งกองทุนปราบอหิวาต์ พระราชทานทุนทรัพย์แก้ปัญหาโปลิโอ พระราชทานทุนทรัพย์สร้างอาคารมหิตหลวงศานุสรณ์ ผลิตวัคซีนบีซีจีป้องกันวัณโรค พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งทุนอานันทมหิดลแก่กระทรวงสาธารณสุข เป็นทุนเริ่มแรกสร้างอาคารสถานพยาบาลโรคเรื้อน โครงการทางการแพทย์ฉุกเฉิน อาทิ โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยคลอดฉุกเฉิน โครงการพระราชดำริสำหรับตำรวจจราจร</p> <p>พระมหากษัตริย์คุณแผ่นดินไปยั้งนานาประเทศ จนหลายองค์กรของโลกได้ถวายรางวัลเชิดชู อาทิ องค์การอนามัยโลกถวายเหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนให้กินดีอยู่ดีด้านสาธารณสุขและสุขภาพ เมื่อปี 2535 รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณด้านป้องกันแก้ไขยาเสพติด เหรียญทองจากสภานานาชาติเพื่อการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เหรียญทองจากสมาคมองค์กรต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ มูลนิธิเดอะเวิลด์ฟู้ดไพรซ์ ถวายเหรียญดอกเตอร์นอร์แมน อี.บอร์ลุก เวิลด์ฟู้ดไพรซ์ เมตลเลียน สดุดีพระเกียรติคุณที่ทรงช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยให้มีโภชนาการที่ดี</p>
มติชน (15ต.ค.59)	<p>ร่างกม.ใช้เครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรม</p> <p>-เสนอข่าว กรณีที่สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดทำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>บ้านเมือง ASTVผู้จัดการออนไลน์ hfocus (17 ต.ค.59)</p>	<p>ร่างพ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ระบุให้ผู้ใช้เครื่องกำเนิดรังสีหรือเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรมต้องมีใบอนุญาตครอบครองเครื่องกำเนิดรังสี และผู้ใช้อุปกรณ์ต้องผ่านการสอบเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยรังสี (RSO) ทำให้เครื่องขายทันตแพทย์คัดค้าน และเรียกร้องกับ สธ. และวท. ให้ยกเว้นการใช้เครื่องเอกซเรย์ฟันไม่ต้องสอบ โดยระหว่างที่กฎหมายยังไม่บังคับใช้ ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ ทองไชย เลขานุการกรม ปส. ในฐานะนายก สมาคมพลังงานปรมาณู ได้เชิญชวนทันตแพทย์มาอบรมเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบ</p> <p>ล่าสุด น.ส.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการ ปส. ให้สัมภาษณ์ว่า สมาคมพลังงานปรมาณูเป็นนิติบุคคล ไม่ใช่หน่วยงานในสังกัดของ ปส. แต่มีที่ตั้งอยู่ที่ ปส. เมื่อมีเจ้าหน้าที่ของ ปส. เป็นนายกสมาคม และมีผู้เชี่ยวชาญร้องเรียน จึงมีคำสั่งให้ย้ายข้าราชการดังกล่าวมาประจำที่ส่วนกลาง และตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งมีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งให้นายกสมาคมฯ ยุติการดำเนินงาน และย้ายสำนักงาน รวมทั้งบุคลากรทุกคนออกจาก ปส. ภายใน 24 ชม.</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า คณะกรรมการทันตแพทยสภาได้หารือประเด็นการร่างกฎกระทรวงตามพ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ร่วมกับ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น.ส.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ได้ข้อสรุปว่า</p> <p>1.ให้มีการขึ้นทะเบียนเครื่องกำเนิดรังสีทางทันตกรรมหรือเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรม เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ติดตามเพื่อความปลอดภัยในระดับชาติ โดยมีค่าขึ้นทะเบียนในอัตรา 1,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี 2.ทันตแพทย์สามารถทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO-Radiation Safety Officer) ได้โดยไม่ต้องสอบ เนื่องจากหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมีการเรียนการสอนด้านรังสีอยู่แล้ว ซึ่งสภาวิชาชีพจะส่งหลักสูตรให้ ปส. พิจารณา แต่หากไม่ใช่ทันตแพทย์จะต้องสอบประเมิน 3.ปส.จะทำเอกสารคู่มือการทำงานทางรังสี เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ซึ่งอาจกำหนดไว้ในการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล และในอนาคตอาจจะมีการสุ่มตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลังจากนั้นกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะเชิญทันตแพทยสภาเข้าร่วมในการร่างกฎกระทรวง โดยยึดหลักการข้อสรุปทั้ง 3 ข้อที่ได้ตกลงร่วมกันข้างต้น</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (15ต.ค.59) ไอ.เอ็น.เอ็น (16 ต.ค.59)</p>	<p>นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.โพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ในฐานะผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าของคณะกรรมการฯ 3 คณะ ได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและจัดระบบการแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. คณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน และ 3. คณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์และให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเร่งรัดการปรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ ตามทิศทางยาเสพติดโลก (UNGASS 2016)</p> <p>โดยมี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะกรรมการฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบำบัดรักษาทั้ง 3 ระบบ การพัฒนาระบบสุขภาพการดูแลผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และการพัฒนามาตรฐานสาธารณสุขรองรับกฎหมายใหม่ ภายหลังจากการถ่ายโอนระบบการบำบัดรักษาให้กระทรวงสาธารณสุข เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59 พร้อมขับเคลื่อนงานอย่างเต็มรูปแบบภายในวันที่ 1 พ.ย. 59 ทั้งนี้ ได้มอบให้หน่วยงานในสังกัดจัดตั้งหน่วยงานยาเสพติด เพื่ออำนวยการและกำกับกำกับการดำเนินงานใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเขตสุขภาพ ระดับจังหวัด/อำเภอ และระดับสถานพยาบาล รวมทั้งเข้าไปดำเนินงานและกำกับการบำบัดรักษาในทุกกระบวน โดยมีศูนย์คัดกรองในโรงพยาบาลระดับอำเภอ 916 แห่ง</p>
<p>ข่าวสด (17 ต.ค. 59)</p>	<p>แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฯ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ก่อนเสนอที่ประชุมครม.ให้ความเห็นชอบภายในเดือนนี้ โดยกำหนดทิศทางตามแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และ เป้าหมายของสธ. ที่มุ่งให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ "ระบบสุขภาพเข้มแข็ง เป็นเอกภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดี สร้างประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5 เรื่อง คือ 1.ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย มีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น การเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ลดลง 2.คนไทยทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี ลดการตายก่อนวัยอันควร 3.เพิ่มขีดความสามารถของระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสะดวก เหมาะสม 4.มีบุคลากรด้านสุขภาพในสัดส่วนที่เหมาะสม และ 5.มีกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพแห่งชาติที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.เร่งการเสริมสร้างสุขภาพคน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ไทยเชิงรุก 2.สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ 3.พัฒนาและสร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ และ 4.พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ
เพจกระทรวงสาธารณสุข	<p>คำตอบแทนอสม.</p> <p>-มีผู้โพสต์ขอให้ตรวจสอบ กรณีไปสมัครเป็น อ.ส.ม. แทนยายที่ลาออกเนื่องจากอายุ 60 ปีแล้ว แต่อยู่คนละทะเบียนบ้านกัน โดยส่งเอกสารการไปสมัครพร้อมกับใบลาออกของยายไปตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ และได้ไปอบรมอสม.ใหม่เรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ผอ.รพ.สต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง แจ้งว่า ไม่สามารถสมัครแทนกันได้ และไม่ส่งเรื่องไปที่จังหวัดให้ แต่ที่บ้านหมู่ 7 พบว่ามีการสมัครแทนกันได้ ทั้งที่ไม่ใช่แม่ลูกกัน</p>
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ (15 ต.ค.59) สยามรัฐ (16 ต.ค.59)	<p>วัคซีนป้องกันไวรัสโรตา</p> <p>-เสนอข่าว รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดต่อในเด็กแห่งประเทศไทย สนับสนุนให้มีการบรรจุวัคซีนป้องกันไวรัสโรตาในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของเด็กไทย และเตรียมจัดการประชุมนานาชาติโรคติดต่อ ในเด็กแห่งเอเชียปี 2016 วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2559 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และมี pre-congress เรื่อง Severe Dengue ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 โดยจะมีการจัดอบรมระยะสั้นเรื่องโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติ</p>
ข่าวสดรอบบ่าย (18 ต.ค. 59)	<p>สบส.แนะวัดความดันที่บ้าน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนนิยมซื้อเครื่องตรวจวัดความดันโลหิตไปใช้เองที่บ้าน ต้องใส่ใจเรื่องแบตเตอรี่ที่จะใส่ในเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ควรเลือกถ่านอัลคาไลน์ 1.5 โวลต์ ซึ่งจะมีกำลังไฟเสถียรและมีความจุไฟมากกว่าถ่านไฟธรรมดาหลายเท่า ไม่ควรใช้ถ่านไฟทั่วไป เนื่องจากกำลังไฟไม่สม่ำเสมอ อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่อง ทำให้ค่าความดันโลหิตคลาดเคลื่อนผิดพลาดได้</p>
แนวหน้า (17 ต.ค. 59)	<p>การปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สจ. กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพจิต เป็นปัญหาที่พบบ่อย มีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมโดยรวม การปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิต เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรืออยู่ในภาวะวิกฤติสุขภาพจิต ซึ่งยังมีข้อจำกัดเพราะความรู้ การตีตรา และการกีดกันด้านสุขภาพจิต โดยเป็นการสอนให้ตระหนักถึงอาการของปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งแต่ละชนิดวิกฤติสุขภาพจิต วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้น ทั้งนี้ ผู้ป่วยจิตเวชสามารถรักษาให้หายและกลับคืนสู่สังคม ใช้ชีวิตได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป</p>
แนวหน้า (17 ต.ค. 59)	<p>อย.เตือนโฆษณาเกินจริงทางสื่อออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.มีการตรวจสอบและเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคหลายรายเกี่ยวกับการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ ล่าสุต พบบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา นักร้อง โฆษณาแนะนำสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง เข้าข่ายอวดอ้างสรรพคุณเกินความจริงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งข้อความโฆษณาเหล่านี้เป็นข้อความที่โอ้อวดเกินจริง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อผู้บริโภค หากนำไปใช้อาจไม่ได้ผล และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ย้ำเตือนบุคคลที่มีชื่อเสียงทุกรายอย่าโฆษณาเกินขอบข่ายที่อย.กำหนด หากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>
ฐานเศรษฐกิจ (15 ต.ค. 59)	<p>อุตสาหกรรมยา</p> <p>-เสนอข่าว อย. ออกประกาศฯ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิกใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 กำหนดให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตนำหรือส่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก สามารถยื่นคำขออนุญาตฯ ของทุกสถาบันที่วิจัยทั้งหมดในคำขอเดียวกัน อย่างไรก็ตาม จะเริ่มกระบวนการวิจัยทางคลินิกได้ เมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน และได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งยาเข้ามาเพื่อการวิจัยจาก อย. หากผู้ยื่นคำขอรายใดมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 0-2590-7061</p>
มติชน (17 ต.ค. 59)	<p>เตือนโรคระบาดปลายฝนต้นหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เตือนประชาชนระวังโรคระบาดช่วงปลายฝนต้นหนาว ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู สามารถป้องกันโรคได้โดยยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" สวมเสื้อผ้าให้มิดชิดป้องกันยุงกัด นอนในมุ้ง ทายากันยุง หรือใช้สมุนไพรไล่ยุง หมั่นกำจัดและควบคุมยุงตัวแก่ หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมขัง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมรองเท้าบูทยาง กำจัดขยะและเศษอาหารให้ถูกวิธี</p>
ข่าวสด	<p>จัดส่งน้ำยาล้างไตพื้นที่อุทกภัย</p> <p>-เสนอข่าว บริษัท ไพรซิณียไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม เร่งป้องกันปัญหาผู้ป่วยไตเรื้อรังขาด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(16 ต.ค.59)	<p>น้ำยาล้างไตในช่องท้องจากสถานการณ์น้ำท่วม โดย พร้อมให้บริการจัดส่งน้ำยาล้างไตให้ถึงบ้านผู้ป่วย และประสานงานกับพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการล้างไตทางช่องท้องในพื้นที่ ล่าสุดจัดส่งไปยังพื้นที่ที่ประสบเหตุน้ำท่วมแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และพิจิตร ทั้งนี้ หากน้ำท่วมรุนแรงได้วางแผนเตรียมเรือฉุกเฉินเพื่อจัดส่งน้ำยาล้างไตและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้ผู้ป่วยในพื้นที่น้ำท่วมสูง โดยส่งไปสำรองไว้ที่หน่วยไปรษณีย์ดิสทริบิวชัน 10 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อให้มีน้ำยาล้างไตที่พร้อมจัดส่งให้แก่จุดที่พักชั่วคราว หรือจุดปลอดภัยที่ผู้ป่วยย้ายไปพักอาศัย</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (17 ต.ค. 59)</p>	<p>หมอ'บุรีรัมย์'รักษาฟรีผู้ป่วยยากไร้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สนธยา วัฒนโกศล หรือ "หมอใจบุญ" จ.บุรีรัมย์ เปิดคลินิกให้บริการตรวจรักษาโรคฟรีให้กับเด็กคนชรา ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทุกวันที่ 18 ก.ค. และ 5 ธ.ค. ของทุกปี มาเป็นเวลา 20 ปี ในปีนี้เตรียมร่วมกับคณะแพทย์ พยาบาล 4 จังหวัด ตรวจรักษาโรคฟรี เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ</p>
<p>มติชน (17 ต.ค.59)</p>	<p>ร้องเรียน 'ขายข้าวบูด' ใส้บาตร</p> <p>-เสนอข่าว ร.ต.ท.สุเมธ จันทร์แจ่ม รอง สว.สส.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้รับแจ้งจากพระภิกษุวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ให้ตรวจสอบแผงจำหน่ายอาหารและน้ำดื่ม ริมถนนไมตรีงาม ตลาดเทศบาล 1 หลังจากนำอาหารที่ญาติโยมใส่บาตรไปให้บิดาที่มีฐานะยากจน พบว่าข้าว 4 ถังมีกลิ่นเน่าบูด และแกงถั่วมีแต่น้ำแกง โดยยืนยันว่าอาหารทั้งหมดได้รับมาจากการเดินบิณฑบาตในตลาดสดเทศบาล โดยจากการตรวจสอบพบว่าช่วงเช้ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากซื้อข้าวสวยบรรจุถุงและกับข้าวจากแผงริมถนนในตลาดดังกล่าว เพื่อทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา</p> <p>นายพิชิต สันติเมธากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวมีประชาชนนำไปเผยแพร่ในโลกโซเชียล สร้างความเสื่อมเสียเป็นอย่างมาก กระทั่งภาพลักษณะการท่องเที่ยว ล่าสุดได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่เทศกิจออกไปตรวจสอบทุกวันในช่วงเช้า ว่ามีแผงจำหน่ายอาหารเก่าบูดเน่ามาขายหรือไม่</p>
<p>ฐานเศรษฐกิจ (15ต.ค.59)</p>	<p>พัฒนาสุขภาพชายแดนไทย-เมียนมา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิทยา สวัสดิ์วุฒิพงศ์ รองผอ.ด่านปฐมภูมิ รพ.แม่สอด เปิดเผยว่า ได้เปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสาธารณสุขชายแดนไทย -เมียนมา จ.ตาก เพื่อแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานของเครือข่ายกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขจากภาครัฐและภาคเอกชนบริเวณแนวชายแดนไทย-เมียนมา ได้แก่ พบพระ แม่ระมาด ท่าสองยาง และอุ้มผาง</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก (15ต.ค.59)</p>	<p>บุหรี</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.บังอร ฤทธิภักดี ผอ.บริหารองค์กรเครือข่ายเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบในอาเซียน กล่าวในที่ประชุมนานาชาติเรื่อง เมืองในอาเซียนปลอดบุหรี ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี (SEATCA) และมูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี ว่า อาเซียนสูบบุหรีมากถึง 121 ล้านคน เด็กเยาวชนเสี่ยงรับควันมือสองในบ้าน โดยสารพิษจากควันบุหรีจะตกค้างในบ้านนาน 6 เดือนแม้เลิกสูบแล้ว จึงเร่งสร้างเครือข่ายเมืองอาเซียนปลอดบุหรี</p>
<p>เดลินิวส์(15ต.ค.59)</p> <p>ไทยรัฐครอบครัว (18 ต.ค. 59)</p>	<p>วันล้างมือโลก</p> <p>-เสนอบทความ วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้เด็ก เยาวชนและประชากรทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของการล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธีเป็นประจำ ตลอดจนเกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการป้องกันการติดเชื้อโรคที่สำคัญได้ทางหนึ่ง</p> <p>-เสนอข่าว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาตุ โปรตให้ คุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานโพรเทคส์ “วันล้างมือโลก 2016” โดยมี นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ให้การต้อนรับ ที่เซ็นทรัลเวิร์ล 19 ต.ค. เวลา 15.00 น.</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (17 ต.ค. 59)</p>	<p>รางวัลนวัตกรรมชาติ</p> <p>-เสนอข่าว ทพญ.วรรณดี พลานภาพ ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2559 พัฒนานวัตกรรมเพดานปากเทียมสำเร็จรูป สำหรับทารกปากแหว่งเพดานโหว่ โดยอาศัยแบบจำลองสันเหงือกทารกแรกเกิดปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวแบบสมบูรณ์ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ป่วยทารกฯ 131 คน มาแบ่งเป็น 5 ขนาดตามความกว้างของสัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เหงือกที่มีระยะห่างเท่า ๆ กัน เลือกลงเหงือกที่แหงงเล็กน้ยเรียงตัวดี แล้วนำมาปรับแต่งรูปร่างให้เหมือนสันเหงือกของทารกปกติ ใช้เป็นต้นแบบในการทำเพดานปากเทียมสำเร็จรูป 5 ขนาด เพื่อใช้ในเด็กกลุ่มนี้ทันทีที่มารับบริการ ปัจจุบันยังมีการเพิ่มส่วนปรับแต่งจุมุกยึดติดกับเพดานเทียมพอลิไวนิลทางด้านหน้า ซึ่งแผ่นพอลิไวนิลจะเปลี่ยนสีได้ หากผู้ปกครองทำความสะอาดไม่ดี จึงควรพัฒนาแผ่นพอลิไวนิลให้มีความคงทนมากขึ้น และผลิตเพดานเทียมสำเร็จรูปไว้พร้อมใช้ เพื่อให้การรักษผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ ทารกมีโอกาสได้รับเพดานเทียมรวดเร็ว ที่สำคัญ ทันตแพทย์ทั่วไปสามารถนำไปปฏิบัติได้โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องการพิมพ์</p>
<p>แนวหน้า (17 ต.ค. 59)</p>	<p>ร่วมมือต่อต้านโรคสมองเสื่อม</p> <p>-เสนอข่าว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรมการแพทย์ สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมให้แพทย์บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนสหสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะความเชี่ยวชาญ ด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในทุกมิติ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในการดูแลและรักษาปัญหาสุขภาพของประชาชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตดี และเพื่อให้การประชุมวิชาการเพื่อต่อต้านโรคสมองเสื่อม 2017 (Joint Conference Fighting Against Dementia 2017) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด</p>
<p>ข่าวสด คอลัมน์รุ่งตัดแวง</p>	<p>การแพทย์ต่ออายุ</p> <p>-เสนอรายงานสถิติสุขภาพขององค์การอนามัยโลก ปี 2558 ระบุว่า ประชากรที่มีอายุขัยเฉลี่ยสูงสุดในโลก ได้แก่ ญี่ปุ่น (83.8 ปี) รองลงมาเป็น สวิตเซอร์แลนด์ (83.4 ปี) สิงคโปร์ (83.1 ปี) และออสเตรเลีย กับ สเปน (82.8 ปี) คณะวิจัยแห่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ สรุปผลการศึกษาจาก "ฐานข้อมูลการเสียชีวิตของมนุษย์" มากกว่า 40 ประเทศ โดยความร่วมมือของภาควิชาประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และสถาบันวิจัยประชากรศาสตร์แม็กซ์ พลังก์ ประเทศเยอรมนี พบว่าการเสียชีวิตก่อนวัยลดลงอย่างต่อเนื่อง และจำนวนคนที่อายุถึง 70 ปี หรือมากกว่านั้น เพิ่มขึ้น</p> <p>การศึกษาชี้ว่า คนทั่วโลกอาจมีชีวิตยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถึงอายุ 80 ปี ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1990 หรือ พ.ศ.2533-2543 นอกจากนี้ ช่วงปี 2511-2549 มีคนในอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และอังกฤษ มีอายุมากกว่า 110 ปี ซึ่งเป็นเพราะการแพทย์สมัยใหม่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ แต่อายุที่เป็นเลขสามหลักถือว่าผิดแผกออกไปในทางสถิติอย่างมาก ฉะนั้นไม่ควรตั้งความหวังให้อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์เกิน 100 ปี</p>
<p>มติชน(15ต.ค.59)</p>	<p>ทารกประเทศกำลังพัฒนาขาดสารอาหาร</p> <p>-เสนอข่าว กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ เปิดเผยว่า เด็กอายุน้อยกว่า 2 ขวบ ในประเทศกำลังพัฒนา 5 ใน 6 คนไม่ได้รับอาหารที่ถูกต้องอย่างเพียงพอ เสี่ยงที่จะได้รับผลเสียทั้งทางด้านสุขภาพจิตและร่างกาย ขณะที่ครึ่งหนึ่งของเด็กอายุระหว่าง 6-23 เดือน ก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (16 ต.ค.59)</p>	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขบราซิล ยืนยันพบกรณีศีรษะเล็กผิดปกติในเด็กแรกเกิด ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับไวรัสซิกาแล้ว 2,033 กรณี ในจำนวนนี้ 381 กรณีได้รับการยืนยันจากการทดสอบในห้องทดลอง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังยืนยันว่าอีก 3,055 กรณีอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในช่วง 1 ปี มีผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสซิกากระหว่างตั้งครรภ์ 486 คน และได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสซิกาแล้ว 170 คน</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์ (16 ต.ค.59)</p>	<p>ช่วยเหลือ</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกขอความช่วยเหลือทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเฮติ เป็นเงิน 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากพายุเฮอริเคนแมทธิวพัดกระหน่ำพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเฮติ โดยมีชาวเฮติกว่า 2,100,000 คน ได้รับผลกระทบ ขณะที่ประชาชนราว 750,000 คน ต้องการการช่วยเหลือตามลทธิมนุษยชน และกว่า 175,500 คน ต้องอาศัยอยู่ตามเต็นท์พักชั่วคราว 240 แห่ง</p>